

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๑๐ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี การปรับปรุงสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	<p>รับทราบข้อมูลการปรับปรุงสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬานำเสนอ ดังนี้</p> <p>๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสำหรับการปรับปรุงสนามกีฬากลางประมาณ ๓๐ ล้านบาท แต่ผู้รับเหมาประมูลได้ด้วยราคา ๑๙,๔๘๐,๐๐๐ บาท จึงมีงบประมาณเหลือประมาณ ๑๐ ล้านบาทซึ่งมหาวิทยาลัยนำไปใช้สำหรับการสร้างสนามฟุตบอลเพิ่ม ขณะนี้การปรับปรุงสนามกีฬากลางแล้วเสร็จ ส่วนสนามฟุตบอลจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. ได้เปลี่ยนหญ้าสนามฟุตบอลใหม่ซึ่งการตัดหญ้าจำเป็นต้องใช้เครื่องตัดหญ้าเฉพาะ ต่างกับการตัดหญ้าของสนามหญ้าทั่วไป โดยเครื่องตัดหญ้าที่ใช้สำหรับตัดหญ้าในสนามฟุตบอลมีราคาสูงกว่า ๑.๕ ล้านบาท แต่มหาวิทยาลัยโดยหัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ซื้ออุปกรณ์มาดัดแปลงและผลิตรถตัดหญ้าเองโดยใช้เงินประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถใช้งานได้</p> <p>๓. ได้ปรับปรุงสนามกรีฑา ลู่วิ่ง และอัฒจันทร์ที่มีเก้าอี้ทั้ง ๒ ด้านของสนาม รวมถึงปรับปรุงทางเท้ารายรอบสนาม ซึ่งทำให้สนามกีฬากลางในภาพรวมมีความสวยงามและมีความพร้อมที่จะรับ</p>

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและกีฬานิตต่าง ๆ ในอนาคต</p> <p>๔. มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะสร้างสนามแบดมินตันเพิ่มอีก ๑๒ สนาม และปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก</p> <p>๕. มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับเรื่องกีฬาโดยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนเรียนวิชาพลศึกษา และจัดให้มีสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ รองรับการออกกำลังกายของนักศึกษา</p> <p>๖. มหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและรับนักกีฬาข้างเฟือกเข้ามาเรียนจำนวนหนึ่ง โดยในอนาคตจะมีการรับนักกีฬาเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น</p>	
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไขตามที่กรรมการฯ เสนอ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	พิจารณารับรองรายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ ๓/๒๕๖๕ (มิถุนายน ๒๕๖๕)	รับรองรายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ ๓/๒๕๖๕ (มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๓	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑</p>	<p>เรื่องสืบเนื่อง ผลการศึกษาพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>๑. ที่ประชุมมีความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้</p> <p>๑.๑ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้พิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาได้ เพราะเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยและใช้เวลาไม่นาน แต่การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาว่ามีประเด็นใดบ้างที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>๑.๒ การแก้ไขพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนั้น เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและใช้เวลาในการดำเนินการตามกระบวนการเสนอขอแก้ไขกฎหมาย ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาโดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวง อว. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น ดังนั้น หากกระทรวง อว. จะให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งแก้ไขพระราชบัญญัติของสถาบันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฯ มีผลบังคับใช้นั้นจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะกระทรวง อว. ต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเอง ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมากและคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒ ปีตามที่กำหนดได้</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นใน ๔ ประเด็น ดังนี้</p> <p>๒.๑ องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย</p> <p>(๑) ปัจจุบันมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ (คณบดีและผู้อำนวยการ) ซึ่งพอจะถือได้ว่ามีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารอยู่แล้วจำนวน ๑ - ๒ คน</p> <p>(๒) ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุก ๕ ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพิจารณาปรับแก้ไขพระราชบัญญัติฯ แล้วเสนอไปยังกระทรวงฯ เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป ดังนั้น หากจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอให้เพิ่มองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทสายสนับสนุนวิชาการจำนวน ๑ คนเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วยเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>(๓) การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยอาจแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน ๒ คนจากกรรมการสภาวิชาการ โดยกำหนดเพิ่มเติมว่าให้เลือกกรรมการสภาวิชาการประเภทสายวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการประเภทสายสนับสนุนวิชาการ อย่างละ ๑ คนเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากสภาวิชาการ แต่กรณีนี้อาจมีผู้ทักท้วงได้ว่าเป็นการกำหนด</p>	

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>คุณสมบัติเฉพาะกรรมการสภาวิชาการบางประเภท ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วย</p> <p><u>๒.๒ สัดส่วนจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยระหว่างบุคคลภายในกับบุคคลภายนอก</u></p> <p>(๑) องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความเหมาะสมแล้ว แต่ในกรณีที่มีการเพิ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทสายสนับสนุนวิชาการจำนวน ๑ คน จะต้องเพิ่มจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวน ๒ คนด้วย เพื่อให้จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทบุคคลภายนอกมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด</p> <p>(๒) ทปอ. มีความเห็นว่าการกำหนดให้มีสัดส่วนจำนวนของบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายในนั้นไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ดีกว่าบุคคลภายใน และกรณีที่มีข้อห่วงใยว่าหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยบุคคลภายในมากกว่าบุคคลภายนอกแล้ว จะทำให้มีปัญหาเมื่อมีการลงคะแนนเสียง โดยบุคคลภายในจะลงคะแนนเสียงให้แก่ฝ่ายบริหารหรืออธิการบดีนั้น ในความเป็นจริงแล้วกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในย่อมมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการลงคะแนนเสียง</p> <p>(๓) ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยบางแห่งไม่ได้มีมูลเหตุมาจากประเภทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือระบบการเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือสัดส่วนจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยระหว่าง</p>	

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>บุคคลภายนอกกับบุคคลภายใน แต่ขึ้นอยู่กับบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยและปัญหาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยส่วนบุคคลเท่านั้น</p> <p><u>๒.๓ วาระการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย</u></p> <p>เห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาพิจารณาพระราชบัญญัติฯ คือ ควรขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างกัน</p> <p><u>๒.๔ วาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดี</u></p> <p>(๑) เห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาพิจารณาพระราชบัญญัติฯ คือ ควรขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างกัน</p> <p>(๒) มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศจะกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดี เช่น ๓ ปี ๔ ปี เป็นต้น แต่ไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นอธิการบดีได้กี่วาระ และก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี หากผ่านการประเมินก็จะได้รับการจ้างเป็นอธิการบดีในวาระต่อไป ดังนั้นบุคคลที่เป็นอธิการบดีควรทำงานต่อเนื่องได้โดยไม่จำกัดจำนวนวาระ</p>	
วาระที่ ๓.๒	<p>การปรับแก้ไขข้อมูลเอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ</p>	<p>รับทราบโดยมีความเห็นเพิ่มเติม คือ เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วขอให้พยายามดำเนินการเพื่อให้ได้ Learning Outcome ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพราะสิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนถึงสมรรถนะของผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก</p> <p>ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน/สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์</p>

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)		
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p> <p>วาระที่ ๔.๑</p> <p>วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง</p> <p>เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้แก้ไขข้อความใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ก่อนนำเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ดังนี้</p> <p>๑. ข้อ ๒ จากเดิม “ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕” แก้ไขเป็น “ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕”</p> <p>๒. ขอให้เพิ่มข้อความอีก ๑ ข้อ โดยใช้ข้อความดังนี้ “บรรดาความในข้อบังคับอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน”</p>	<p>ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.</p>	<p>เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. โดยขอให้แก้ไขข้อความใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ก่อนนำเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๒๔.๕ (๗) จากเดิม “หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ” แก้ไขเป็น “หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอจะต้อง</p>	<p>ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร</p>

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ ยกเว้นกรณีผลงานทางวิชาการที่ดำเนินการไปแล้วทั้งในกรณีที่ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนั้นแล้ว และกรณีที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนั้นหลังวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สามารถนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการอนุญาต”</p> <p>๒. ขอปรับแก้ไขข้อความจากเดิมโดยให้แก้ไขใหม่ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ข้อ ๒๔.๕ (๑) ไม่สร้างข้อมูลสร้างผลการทดลองหรือผลผลิตอื่น (Artefacts) สร้างเอกสารยินยอมการร่วมงานอันไม่มีอยู่จริง (Fabrication) ไม่เปลี่ยนแปลงหรือตกแต่งหรือบิดเบือนวิธีการทดลอง ข้อมูลหรือผลการทดลอง (Falsification)</p> <p>๒.๒ ข้อ ๓๕ (๓) สร้างข้อมูลสร้างผลการทดลองหรือผลผลิตอื่น (Artefacts) สร้างเอกสารยินยอมการร่วมงานอันไม่มีอยู่จริง (Fabrication) เปลี่ยนแปลงหรือตกแต่งหรือบิดเบือนวิธีการทดลอง ข้อมูลหรือผลการทดลอง (Falsification)</p>	
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ระบบ WUQA) ปีการศึกษา ๒๕๖๕	เห็นชอบให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ระบบ WUQA) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติรายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและโล่)	อนุมัติรายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและโล่กิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ ดังนี้	ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	กิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้ได้รับโล่กิตติการ ๑. นายสมชาย เอียดอ้อย (ยอดบริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ๒. บริษัท พัฒนาวานิช จำกัด (ยอดบริจาค ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) ๓. บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ยอดบริจาค ๓,๕๕๔,๐๐๐ บาท) ๔. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ยอดบริจาค ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ผู้ได้รับเข็มกิตติการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ยอดบริจาค ๑๓,๖๙๘,๕๐๐ บาท)	
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่ กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง หลักสูตร จำนวน ๒๑ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการ สอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม นวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการ สอน/วิทยาลัยนานาชาติ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของ รายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย : ระดับปริญญาโทหลักสูตรการจัดการ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการ สอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) จำนวน ๒ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	
วาระที่ ๖.๒	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕	รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ ๑๖)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ ๑๖) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์บริการการศึกษา

นางสาวณีย์ เหล็บเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WALAILAK UNIVERSITY